

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3207/SLĐTBXH-LĐVL

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2023

V/v trả lời tâm tư, nguyện vọng,
nhu cầu của người lao động

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Căn cứ Báo cáo số 818/BC-MTTQ-BTT ngày 06/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 9 năm 2023.

Nội dung thông tin liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH): *“Tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người lao động hiện nay không chỉ là có việc làm ổn định, mà còn phải có thu nhập tương đối tốt mới đủ nuôi sống gia đình và lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn”*.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Sở LĐ-TBXH trả lời tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người lao động như sau:

Sở LĐ-TBXH xác định kết nối cung - cầu lao động là một trong những giải pháp quan trọng để doanh nghiệp và người lao động gặp nhau; nhằm giúp cho doanh nghiệp tuyển được lao động và tạo việc làm cho người lao động.

Hiện nay, nhu cầu cần tuyển lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với hơn **4.000** vị trí việc làm về các lĩnh vực như sau: Nhân viên kỹ thuật, hành chính văn phòng, nhân viên kế toán, kỹ sư xây dựng - kiến trúc, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện- điện tử, giám sát công trình, nhân viên kinh doanh, bảo trì, lắp ráp cửa, nhân viên kỹ thuật, sale bán hàng, tư vấn sản phẩm, công nhân nhà máy, vận hành dây chuyền sản xuất, tài xế lái xe, nhân viên marketing, tư vấn bán hàng, kỹ thuật viên môi trường, nhân viên an ninh, nhân viên kinh doanh, tài xế lái xe, nhân viên phục vụ bàn, giúp việc nhà, bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh, thợ nấu ăn, thợ làm đồ trang sức, ...

Vì vậy, Sở LĐ-TBXH đề nghị người lao động có nhu cầu tìm việc làm mới hoặc thay đổi việc làm có thu nhập cao hơn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (*thuộc Sở LĐ-TBXH*), địa chỉ: số 77 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để được hỗ trợ tư vấn tìm việc phù hợp với nguyện vọng của mình.

Đồng thời, người lao động có thể truy cập website của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tại địa chỉ <http://ttvlangiang.gov.vn> để đăng ký tìm việc làm. Ngoài ra, người lao động có thể tham gia các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tư vấn việc làm tại địa phương để được phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động.

Lưu ý: người lao động đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, được tư vấn và giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí.

Trên đây là trả lời tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người lao động của Sở LĐ-TBXH./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, P.LĐVL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Sơn